

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM**

Số: 87 /UBND-KGVX  
V/v tăng cường giám sát cộng  
đồng, quản lý nguy cơ và kiểm  
soát hiệu quả dịch COVID-19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Kon Tum, ngày 11 tháng 01 năm 2022*

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP;

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, tăng cường giám sát cộng đồng, quản lý nguy cơ và kiểm soát dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh trong tỉnh, trong nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

**1. Về các Điểm khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19:** Tạm dừng hoạt động của các Điểm khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4025/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum<sup>1</sup> **kể từ 00 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2022.**

Tại các Điểm khai báo y tế nêu trên: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thu hồi trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế...; tổng dọn vệ sinh, khử trùng trước khi rời khỏi Điểm khai báo y tế. Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế... phục vụ Điểm khai báo y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào thì có trách nhiệm bảo quản, tiếp tục sử dụng cho công tác phòng, chống dịch phù hợp khi cần thiết.

**2. Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn**

a) Tăng cường nâng cao năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là năng lực xử lý khi có ca bệnh, chùm ca bệnh COVID-19 cộng đồng; vận dụng điều kiện phù hợp tại địa phương để khẩn trương tổ chức giám sát, cách ly F1<sup>2</sup> tại nhà; tổ chức tốt việc cách ly điều trị F0 tại nhà theo chủ trương để quản lý nguy cơ và kiểm soát dịch hiệu quả. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, tất cả các

<sup>1</sup> về việc điều chỉnh một số hoạt động kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

<sup>2</sup> Người tiếp xúc gần với ca COVID-19 xác định (F0).

lực lượng trên địa bàn quản lý để kiểm soát dịch quy mô toàn xã đến quy mô nhỏ nhất có thể như thôn, xóm, cụm dân cư... nhằm phát hiện dịch bệnh kịp thời, ngăn chặn lây lan, bùng phát diện rộng.

b) Thông báo rộng rãi và yêu cầu người đến/về địa bàn phải khai báo y tế bắt buộc, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phân công 01 lãnh đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã phụ trách nội dung này để chỉ đạo trực tiếp, đảm bảo không bỏ sót việc khai báo y tế và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp cho từng đối tượng; huy động Đoàn Thanh niên xã/phường/thị trấn phối hợp với Trạm Y tế, kết nối với Công an xã, Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch (Tổ cộng đồng) để giám sát, phân loại khai báo y tế, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã phải xây dựng phương án cụ thể xử lý ca, chùm ca COVID-19 cộng đồng và tổ chức diễn tập phù hợp; có phương án quản lý người đến/về địa bàn của mình theo quy mô nhỏ nhất có thể như thôn, xóm, cụm dân cư... để phát huy mạnh mẽ vai trò Tổ cộng đồng trong phòng, chống dịch. Chỉ đạo Công an xã, Tổ cộng đồng hàng ngày thường xuyên kiểm tra, rà soát trên địa bàn để phát hiện ngay người đến/về địa bàn để nhắc nhở khai báo y tế, quản lý, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; quản lý di biến động dân cư trên địa bàn quản lý; lập, quản lý danh sách người đến/về địa bàn; kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn đảm bảo phòng, chống dịch, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

d) Chủ trì, kích hoạt ngay các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng khi có trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà; chăm lo, đảm bảo đời sống, tinh thần, an sinh xã hội, xử lý rác thải nghi nhiễm và giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly điều trị F0 tại nhà đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định, cam kết. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, huy động nhân lực hỗ trợ và đảm bảo cơ sở, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện... theo quy định cho hoạt động của Trạm Y tế lưu động<sup>3</sup>; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ để Trạm Y tế lưu động hoạt động được ngay khi được kích hoạt.

đ) Chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Trạm Y tế thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ, chăm sóc, tư vấn cho F0 điều trị tại nhà kịp thời; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người bệnh COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp thời.

e) Chủ động rà soát, đánh giá cấp độ dịch của địa bàn mình theo quy định; áp dụng hoặc đề xuất áp dụng theo thẩm quyền các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

g) Tăng cường vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân đến các điểm tiêm để được tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và đảm bảo phòng chống dịch cho các điểm tiêm vắc xin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để

<sup>3</sup> Tên Trạm Y tế lưu động được lấy theo tên của xã/phường/thị trấn (ví dụ: Trạm Y tế lưu động xã Pờ Y); nếu nhiều Trạm Y tế lưu động trên một địa bàn xã/phường/thị trấn thì đánh tiếp theo tên gọi là số thứ tự (Trạm Y tế lưu động xã Pờ Y số 1, số 2...).

người dân trên địa bàn không được tiêm hoặc không tiêm vắc xin; có vắc xin nhưng người dân không đến tiêm và không đạt tỷ lệ tiêm theo quy định.

h) Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các thôn, xóm, cụm dân cư áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 sáng tạo, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, đảm bảo phòng, chống dịch; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn, sinh hoạt, lao động, làm việc, sản xuất của người dân trên địa bàn; khuyến khích các thôn, tổ, xóm, cụm dân cư... thành lập các Tổ liên gia phòng, chống dịch COVID-19 hoạt động với hình thức tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19; khuyến khích người dân tự xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi di chuyển đến địa bàn có ca COVID-19 cộng đồng hoặc bất cứ khi nào có bất thường về sức khỏe nghi mắc COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

### **3. Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố**

a) Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện và cao nhất về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo việc khẩn trương tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại các xã/phường/thị trấn theo các nội dung khoản 2 Công văn này; phân công cụ thể cấp ủy viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường, thị trấn.

b) Khẩn trương kiểm tra, rà soát đảm bảo việc chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ số lượng, chất lượng việc thành lập, hoạt động của Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế<sup>4</sup>. Kích hoạt hoạt động Trạm Y tế lưu động ngay khi có từ 10- 15 trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà (*dưới số lượng này thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm giám sát, an sinh xã hội; Trạm Y tế trên địa bàn chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, cấp thuốc và thanh toán theo quy định*).

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, sát với thực tiễn phòng chống dịch tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo kiểm soát dịch bệnh quy mô nhỏ nhất có thể như thôn, xóm, cụm dân cư... Huy động các lực lượng chức năng và chỉ đạo quyết liệt với trách nhiệm cao nhất, kịp thời kiểm soát dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh cộng đồng đầu tiên, quyết tâm không chế ổ dịch, không để ổ dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng.

<sup>4</sup> Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động; Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; Công văn số 4701/CV-BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; Công văn số 5256/SYT-NVYD ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về việc xây dựng kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu động ứng phó với các tình huống dịch trên địa bàn; Công văn số 6520/CV-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

#### **4. Sở Y tế**

a) Tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm; đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm... kịp thời cho công tác xét nghiệm và phòng, chống dịch nói chung; không để chậm trễ xét nghiệm.

b) Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp Trạm Y tế lưu động; đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ trang thiết bị thiết yếu cho phòng, chống COVID-19, trang thiết bị khám chữa bệnh thông thường, danh mục thuốc cho hoạt động của Trạm Y tế lưu động theo quy định của Bộ Y tế; tuyệt đối không để thiếu thuốc hoặc người bệnh COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế.

c) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phát hiện các trường hợp nguy cơ cao với COVID-19; xử lý khi có ca bệnh, chùm ca bệnh COVID-19 cộng đồng cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn kiểm tra, phân loại khai báo y tế và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng đối tượng.

d) Tăng cường năng lực thu dung, điều trị, cấp cứu cho các trường hợp mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị; đảm bảo đáp ứng với khả năng bùng phát dịch cộng đồng, hạn chế thấp nhất số bệnh chuyển nặng và tử vong.

#### **5. Công an tỉnh**

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung thuộc nhiệm vụ được giao trong phòng, chống dịch, không bỏ sót đối tượng; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho công tác phòng chống dịch.

b) Thiết lập hệ thống truy vết phòng, chống dịch COVID-19 song song với hệ thống truy vết ngành Y tế để phối hợp kịp thời với ngành Y tế và các lực lượng khác đảm bảo truy vết khẩn trương, thần tốc các trường hợp tiếp xúc, không bỏ sót các mốc dịch tễ, các đối tượng tiếp xúc; chú ý tiến hành điều tra dịch tễ lại ngay các trường hợp F0 cộng đồng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiếp xúc hoặc mốc dịch tễ.

**6. Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:** Phối hợp các lực lượng khẩn trương xử lý khi có ca bệnh, chùm ca bệnh cộng đồng; điều tra, truy vết, cách ly, khoanh vùng kiểm soát ngay các ca bệnh, chùm ca bệnh cộng đồng, không để dịch lây lan, bùng phát diện rộng.

**7. Tỉnh đoàn:** Chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; thiết lập hệ thống hỗ trợ, chăm sóc, tư vấn cho các trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà kịp thời để hỗ trợ cho ngành Y tế và chính quyền địa phương.

**8. Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh:** Tăng cường tổ chức truyền thông sâu rộng, phù hợp để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hiểu, nhận thức và tham gia, chấp hành, tuân thủ các

quy định phòng, chống dịch; coi đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng; tự giác khai báo y tế khi đến/về địa bàn hoặc khi có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định; khuyến khích tự xét nghiệm để phát hiện bệnh sớm và khi có triệu chứng COVID-19 (*sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp*) cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

**9. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan:** Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động chỉ đạo, hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác truyền thông nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch của người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Tuấn**